

รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน/ สำนักงานจังหวัด	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	ครบประเมิน	หมายเหตุ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ						
๑	นาง นริศรา แก้วแสนเมือง	ต.ภ.มท.	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒	นาง ศุภคินี โชคิธรานนท์	น่าน	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓	นางสาว กรัณชรัตน์ ครุฑแก้ว	ชลบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๔	นางสาว ณาตยา ทวีเดช	สุพรรณบุรี	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๕	นางสาว ชันดี สุเซ็น	นครศรีธรรมราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๖	นางสาว ประวีณา รอดทอง	พิษณุโลก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๗	นางสาว ปวีณา จายหลวง	ตาก	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๘	นางสาว ปิยาณี โคตะยันต์	นครราชสีมา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๙	นางสาว พนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ	เพชรบูรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๐	นางสาว พัทนี ลักษณะศิริ	OSMภาคกลางตอนบน ๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๑	นางสาว เยาวเรศ พงษ์จางมิตร	ยโสธร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๒	นางสาว รัชดา สมบุญ	ระยอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๓	นางสาว ลาณีพา ดอเล้าอุมา	ยะลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๔	นางสาว ศิริพร กิจเฟื่องฟู	พะเยา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๕	นางสาว สันต์จุฑา เหมาะะประมาณ	ชุมพร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๖	นางสาว สุพัตรา แซ่อึ้ง	ระยอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๗	นางสาว สุพัตรา วัฒนธรรม	สุโขทัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๘	นาย กิตติกาญจน์ ชายทวีป	อำนาจเจริญ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๑๙	นาย กุสारी ยาแบโค	สตูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๐	นาย ชันชัย ประมวลรัตน์	ชลบุรี	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๑	นาย จิรวัดน์ ศกุนะสิงห์	บุรีรัมย์	นิติกร	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๒	นาย จิระพงษ์ อยู่ในธรรม	สุรินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๓	นาย ชัยรัตน์ สุธังคะวาทีน	เพชรบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๔	นาย ธนากร รวียะวงศ์	กาฬสินธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๕	นาย ธีเรศ ไชยเชษฐ์	กำแพงเพชร	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๖	นาย นพรัตน์ บุตตะโคตร	อำนาจเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๗	นาย นิมิตร วงษ์ยะลา	เชียงใหม่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๘	นาย บรรพจน์ เ่งานิติกุลภักดี	ประจวบคีรีขันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๒๙	นาย บัญชา ดวงดีแก้ว	สตร. สป.	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๐	นาย ปัญญา อัศวภูมิ	ร้อยเอ็ด	นิติกร	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๑	นาย พชรกฤต ชัยนกิจ	นครนายก	นิติกร	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๒	นาย เพิ่มศักดิ์ ทาไชย	นนทบุรี	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๓	นาย มานะ มีนุ่น	OSMภาคเหนือตอนล่าง ๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๔	นาย มุนินทร์ วรรณธาดา	ชัยภูมิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๕	นาย วัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์	ลำปาง	นิติกร	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๖	นาย สรายุทธ เชื้ออ่อน	สพจ.สป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๗	นาย สารีหั่น อีหม่าเหมม	ยะลา	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๓๘	นาย สุจินต์ วัฒนกิจ	ชลบุรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	

ที่	ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน/ สำนักงานจังหวัด	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	ครบประเมิน	หมายเหตุ
๓๙	นาย สุรชาติ ศรีชูนิม	ร้อยเอ็ด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๔๐	นาย อรรถวิทย์ ยงกิตติธรรารักษ์	สตูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๔๑	นาย อัมพร อุดมขารี	สกลนคร	นิติกร	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๔๒	นาย อธิพิพล ดีเหลือ	บุรีรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๔๓	นางสาว กองแก้ว มาตย์วงศ์	มหาสารคาม	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ประเมินได้เลย	
๔๔	นางสาว กิ่งแก้ว เพ็ญศรี	อุทัยธานี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๒๓-พ.ย.-๕๘	
๔๕	นาย ต่อพงษ์ หनुสง	ประจวบคีรีขันธ์	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑-ธ.ค.-๕๘	
๔๖	นาย ธนวัฒน์ วิไล	ศสส.สป.	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑-ธ.ค.-๕๘	
๔๗	นาย นภาดล แยมมณฑา	ชัยนาท	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔-ม.ค.-๕๙	
๔๘	นางสาว แสงดาว กำพะ	แพร่	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	๕-ม.ค.-๕๙	
๔๙	นางสาว หรินโลจณ์ ทรงบัณฑิตย์	ระยอง	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๒๕-ม.ค.-๕๙	
๕๐	นางสาว สุพัตรา บุญถึง	สตร. สป.	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๒๗-ก.พ.-๕๙	
๕๑	นางสาว ศศิณี โพธิ์ทอง	สบจ.สป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑-มี.ค.-๕๙	
๕๒	นาย ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์	มหาสารคาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑๕-มี.ค.-๕๙	
๕๓	นางสาว นุชรา พรหมโสภา	นครพนม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	๑-พ.ค.-๕๙	
๕๔	นางสาว พรชนก กฤดาธิการ	สกม.สป.	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๗-พ.ค.-๕๙	
๕๕	นางสาว ศิริประภา แก้วอุดม	OSMภาคกลางตอนกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑๗-พ.ค.-๕๙	
๕๖	นาง สิริณญา สีดาพรม	เพชรบูรณ์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๒๗-พ.ค.-๕๙	
๕๗	นาย ฐิติ สังข์อัน	ยะลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๕-ก.ค.-๕๙	
๕๘	นางสาว จิราภรณ์ อินทร	OSMภาคกลางตอนกลาง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๒๐-ก.ค.-๕๙	
๕๙	นางสาว อริญาพร สอดศรี	สนผ.สป.	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑๖-ส.ค.-๕๙	
๖๐	นาง กฤตยา ดวงประเสริฐ	เพชรบูรณ์	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑-ต.ค.-๕๙	
๖๑	นาย ธรรมรัตน์ ภูจันทร์เจริญ	สกม.สป.	นิติกร	ปฏิบัติการ	๒-ต.ค.-๕๙	

ตำแหน่งประเภททั่วไป

๑	นาง กฤษณา พลรัตน์	ร้อยเอ็ด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๒	นาง ปรีดาพร มีพูล	ชัยภูมิ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๓	นาง เมทินี โลหะเวช	ตาก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๔	นางสาว นันยมล หนุยัง	ศสส.สป.	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๕	นางสาว นิรัตดา พลชะชัย	ศสส.สป.	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๖	นางสาว พรศรี จันท์ฉาย	นราธิวาส	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๗	นางสาว พิชยา นารีเลิศ	สงขลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๘	นางสาว วริศรา เชิดชู	เพชรบุรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๙	นางสาว วิยะดา อุทานิตย์	มุกดาหาร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๑๐	นาย ปราณิต ชามนตรี	เลย	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๑๑	นาย ไพบาล ภาพนอก	พังงา	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	ประเมินได้เลย	
๑๒	นาง กัญจน์อมล คำอินทร์	เพชรบูรณ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๙-ต.ค.-๕๘	
๑๓	นาง ผกามาศ อังตระกูล	พระนครศรีอยุธยา	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๗-ม.ค.-๕๙	
๑๔	นาง แสงจันทร์ หวังปัญญา	กค.สป.	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๗-ม.ค.-๕๙	
๑๕	นางสาว สุวรรณี มุขรัตน์	เพชรบุรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑-ก.พ.-๕๙	
๑๖	นาย ดีเรก ใจบุญ	เพชรบูรณ์	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑๓-ก.พ.-๕๙	

ที่	ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน/ สำนักงานจังหวัด	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	ครบประเมิน	หมายเหตุ
๑๗	นางสาว ศศิภา เพชรมาก	สุรินทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๖-ก.พ.-๕๙	
๑๘	นาย สมบัติ นาคเพชร	นราธิวาส	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๒๖-ก.พ.-๕๙	
๑๙	นางสาว กฤษณา พูลผล	กค.สป.	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๒-มี.ค.-๕๙	
๒๐	นาย ภาณุพันธ์ มั่นเตี้ย	ชุมพร	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑-มี.ย.-๕๙	
๒๑	นาย โกวิท ธิติ	ศสส.สป.	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑-ก.ย.-๕๙	
๒๒	นาย ธนกฤต จำนงค์ศรี	ศสส.สป.	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑-ก.ย.-๕๙	
๒๓	นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ	ศสส.สป.	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑-ก.ย.-๕๙	
๒๔	นาย สราวุฒิ คงช่วย	ศสส.สป.	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑-ก.ย.-๕๙	
๒๕	นาย สิทธิภรณ์ บำรุงเพชร	ศสส.สป.	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑-ก.ย.-๕๙	
๒๖	นาย ทนงค์ศักดิ์ แสงอรุณ	นครปฐม	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑๓-ก.ย.-๕๙	

หมายเหตุ

- ข้าราชการสามารถส่งแบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน/ผลงานก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ ๓ เดือน
- คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.สป.มท. แต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาว่าข้าราชการจะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการประเมินต่อไปหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง
- กรณีที่มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่จะขอรับการแต่งตั้งไม่ครบตามที่กำหนด จะต้องเขียนคำชี้แจงการขอตำแหน่งอื่นมานับรวมกับตำแหน่งที่จะขอรับการแต่งตั้ง ตามแบบที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด้วย
- ข้าราชการรายใดที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามตารางข้างต้น (รวมทั้งผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) ที่ได้เปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ประเภทวิชาการ)) สามารถประสานตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.ได้โดยตรง

รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	ชื่อ-สกุล	สังกัดหน่วยงาน/ สำนักงานจังหวัด	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	ครบประเมิน	หมายเหตุ
๑	นาง กาญจนา ลำลึก	ชัยนาท	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๒	นาง ชิตพันธุ์ มิตรดำรงค์	จันทบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๓	นาง ปิยนุช มงคล	ปราจีนบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๔	นาง รวีวรรณ เสนาสุ	ขอนแก่น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๕	นาง วินัส คำศรีเมือง	อุดรธานี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๖	นางสาว ณพัชร พลายชุม	สุพรรณบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๗	นางสาว ประภาศรี รักษ์บางแหลม	สุราษฎร์ธานี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๘	นางสาว รวงทอง บรรพตา	สกลนคร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๙	นางสาว วันวิสาข์ อินทร์รอด	ลำปาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๐	นางสาว วัลลภา สุกนธ์	แม่ฮ่องสอน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๑	นางสาว ศิริพร ศรีเทพ	นครศรีธรรมราช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๒	นางสาว สุจิราภรณ์ พิมพิ	เพชรบูรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๓	นางสาว อัญชลี เสี่ยงระขัง	สมุทรสาคร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๔	นาย ไกรสิทธิ์ สุรภักษ์	นครสวรรค์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๕	นาย ทศพล พรหมแปง	เชียงราย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๖	นาย ปิยพงศ์ ตูลาธร	กระบี่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๗	นาย สุรพงษ์ จำรัสศรี	นราธิวาส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ประเมินได้ทันที	
๑๘	นางสาว นิภาพร พึ่งหล้า	ภูเก็ต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๕-ก.พ.-๕๙	
๑๙	นางสาว ศิริเนตร แสนสายเนตร	ศสส. สป.	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๘-ก.พ.-๕๙	
๒๐	นาย ทศพล นิติมณฑล	ศสส. สป.	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๘-ก.พ.-๕๙	
๒๑	นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล	ศสส. สป.	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๘-ก.พ.-๕๙	
๒๒	นาย ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา	ฉะเชิงเทรา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๘-ก.พ.-๕๙	
๒๓	นาย เอกโรจน์ ศัลยพงษ์	พิจิตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๒๐-ก.พ.-๕๙	
๒๔	นางสาว วิไลวรรณ ทาน้อย	หนองคาย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๒๘-ก.พ.-๕๙	
๒๕	นาย นพพร แสงส้อย	พระนครศรีอยุธยา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๒๘-ก.พ.-๕๙	
๒๖	นาย อานนท์ สิงห์ลำเลิศ	สิงห์บุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๕-มี.ค.-๕๙	
๒๗	นาย ทิวกร ศิริตันติ	กาญจนบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๗-มี.ค.-๕๙	
๒๘	นาย ดำรงค์ศักดิ์ จันทร์สระคู	ปทุมธานี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๗-มี.ค.-๕๙	
๒๙	นางสาว ฉัตรนภา ประกอบกิจ	สงขลา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๖-มี.ย.-๕๙	
๓๐	นางสาว อัมภา อนุวัตพาณิชย์	สมุทรสงคราม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๑๘-มี.ย.-๕๙	

หมายเหตุ

- ข้าราชการสามารถส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ ๓ เดือน
- คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.สป.มท. แต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาว่าข้าราชการจะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับ
การประเมินต่อไปหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง
- ข้าราชการรายใดที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามตารางข้างต้น
สามารถประสานตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติได้ที่กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.ได้โดยตรง